

## กติกกรมประกาศ

การเขียนวิทยานิพนธ์นี้ เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นสิ่งที่ยากมาก และเป็นความภูมิใจที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

การเขียนวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่เริ่มต้นของกระบวนการกำหนดแนวความคิดในการวิจัย จนกระทั่งสิ้นสุดในการทำวิจัยนั้น ข้าพเจ้าได้รับความเมตตาและความอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้กำลังใจ ดูแลเอาใจใส่ และแนะนำในสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความมานะพยายามในการสานต่อแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ และเขียนออกมาเป็นแนวความคิดในทางการวิจัยที่เป็นไปอย่างมีระบบ และถูกต้องได้ ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณท่านมาอย่าง ณ. ที่นี้

ผลสำเร็จครั้งนี้ยังเกิดจาก ศาสตราจารย์ ดร. เสรีน ปุณณะหิทานนท์ ซึ่งท่านได้กรุณาเป็นกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ อีกทั้งยังได้ช่วยเหลือในการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับแนวทางในการวิเคราะห์ เพื่อที่จะให้ผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี เปี่ยมสมบูรณ์ ที่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งท่านทั้ง 2 ได้ให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์เพื่อที่จะให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ยามใดที่ข้าพเจ้ารู้สึกท้อแท้ หมกกำลังใจหรือเกิดความวิตกกังวลในปัญหาต่าง ๆ ที่ได้พบในระหว่างที่จัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะได้รับการปลอบโยน และให้กำลังใจจากบิดามารดา คุณยายบุญชอบ สีทอง คุณยายบรรจง และเครือญาติใกล้ชิดของข้าพเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจำลอง ประมวลรัฐการ ซึ่งมีฐานะเป็นคุณพ่อของข้าพเจ้า ท่านได้ช่วยเหลือข้าพเจ้าในทุกขณะที่ข้าพเจ้าพบปัญหาต่าง ๆ นอกจากนี้ท่านยังได้ช่วยพิมพ์โครงร่างวิทยานิพนธ์ได้อย่างเป็นระเบียบเพื่อเตรียมสอบ และขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเวทย์ ประมวลรัฐการ ซึ่งเป็นอาของข้าพเจ้าได้กรุณาแนะนำ และให้กำลังใจในการเข้าสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งทุกท่านรวมทั้งท่านที่ข้าพเจ้าไม่ได้เอ่ยนามไว้ในที่นี้ ได้เป็นกำลังใจและแนะนำให้ข้าพเจ้าสามารถจัดทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ในการศึกษาครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างมากจากคุณเอกวิมล  
ศิริวิสัย เจ้าหน้าทั้วจจัยของสถาบันประมวลผลข้อมูล เพื่อการศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำ ปรีกษา และเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลวิเคราะห์  
ซึ่งขอขอบพระคุณมา ณ. ที่นี้

นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้รับกำลังใจอันสำคัญ จากเพื่อนสนิทใกล้ชิด และบรรดา  
พรรคพวกเพื่อนฝูงที่คอยให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้าเสมอมา

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับทุนจาก มูลนิธิริบุญยานนท์ ซึ่งมูลนิธิดังกล่าวได้เห็นความ  
สำคัญของการเขียนวิทยานิพนธ์ และการศึกษาปรากฏการณ์ การไชยาหรือสิ่งเสพติดในวัยรุ่น  
ในปัจจุบัน จึงได้ให้ความช่วยเหลือโดยการให้ทุนเป็นเงินอุดหนุน จำนวน 13,895.00 บาท  
และข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณมาเป็นอย่างสูงไว้ ณ. ที่นี้ด้วย

นางสาว ชุบลวรรณ ประมวลรัฐการ  
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

30 เมษายน 2532